



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๓๒๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/ผู้อำนวยการกองคลัง (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการกัลป์กรองงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้หารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร วงเงิน ๒๐.๕๐๙๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนงานพื้นฐานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ งบประมาณอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รับผิดชอบโครงการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนของรายการค่าลงทะเบียนดังกล่าวในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้เป็นประมาณการรายรับของกิจกรรมการจัดประชุม แต่เป็นประมาณการรายจ่ายสำหรับผู้จะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่โครงการได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติไว้ด้วยแล้วในวงเงิน ๑,๗๖๑,๖๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะว่า กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดพัฒนานวัตกรรมฯ นั้น ให้จ่ายสำหรับการจัดประกวดหรือจัดประชุมที่หน่วยงานภายนอก (ภายในประเทศ) จัดเท่านั้น และให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการเงินรายได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อกำหนดเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนดังกล่าว

ในการนี้ กองคลัง ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่าย รายการค่าตอบแทนโครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผล ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ และค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ